



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ที่ พล ๐๘๓๒/๔๕๙

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลมาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการและเครือข่าย
ทั้ง ๗ มาตรการ และ ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

เรื่องเดิม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ได้ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบนในการกระทำที่เสี่ยงต่อการเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม ซึ่งจะนำไปสู่การกระทำทุจริต และประพฤติมิชอบ ในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการและเครือข่าย ซึ่งได้แก่ การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา, การเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ, การจัดซื้อจัดจ้าง, การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ, การบริจาคเงินและทรัพย์สิน บริจาค, การป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด ในประเด็นการใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน การจัดหาพัสดุ และการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนาป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ และมีการแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อย่างเคร่งครัด

ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ได้ดำเนินการกำกับติดตาม และจัดทำรายงานสรุปผล มาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการและเครือข่าย ทั้ง ๗ มาตรการ รอบเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณานุญาตให้นำรายงานสรุปผลฯ ดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

นายธนภัทร บุญอาจ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ




อนุมัติ

(นายธานี ถือแก้ว)

สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ วัน/เดือน/ปี : ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ หัวข้อ: สรุปรายงานมาตรการป้องกันการรับสินบน ๗ มาตรการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ และเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ได้ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบนใน การกระทำที่เสี่ยงต่อการเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม ซึ่งจะนำไปสู่การกระทำทุจริต และประพฤติมิชอบ ในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขชาติตระการและเครือข่าย ดำเนินการกำกับติดตาม และจัดทำรายงานสรุปผล มาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ชาติตระการและเครือข่าย ทั้ง ๗ มาตรการ รอบเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงนำรายงานสรุปผลฯ ดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายธนภัทร บุญอาจ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่...๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายธานี ถือแก้ว) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ วันที่...๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาววิยดา รอดพ่าย) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน วันที่...๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔	